

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương giàu truyền thống cách mạng xã hội Hng Thy, huyện L Thy, tỉnh Qung Bình. Vào mùa hè năm 1972 theo tình hình T quốc gia và tròn 19 tuổi, cô gái trẻ Nguyễn Thị Thanh Bình tình nguyện lên đường nhập ngũ vào đơn vị 22b. Sau khóa huấn luyện cấp trung, bà công nhân văn hóa lập Quân y viện 4 tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sau 6 tháng học tập vì tình nguyện rời ghế bà công nhân văn hóa và nhiệm vụ tại đơn vị 44, Số 341, quân khu 4 chuyên biệt thu dưỡng các thương binh các chiến trường Chiến Nam Lào và chiến dịch Thành Công Qung Tr ... Vì tình thần trách nhiệm cao bà đã cùng tập thể nhân viên đơn vị hàng nghìn thương binh bệnh phẩm phục sức khỏe trở lại mặt trận tiếp tục tham gia chiến đấu. Sau giải phòng Miền Nam, năm 1976 bà chuyển ngành tham gia công tác tại Ty Nông nghiệp Bình Trị Thiên; năm 1979 bà chuyển công tác tại Trung tâm xây dựng số 5 thực B Xây Dựng tại Hải An, tỉnh Quảng Nam- Ngãi. Năm 1984 – 1987 công tác tại Trung tâm khảo sát địa chất, kỹ thuật lập kế hoạch vì tình nguyện rời ghế bà công nhân văn hóa tại Trung tâm xây dựng số 5 (nay là Viện xây dựng Miền Trung) tham gia công tác năm 2007 thì nghỉ hưu.



Chân dung người cựu chiến binh gương mẫu Nguyễn Thị Thanh Bình

Trong cuộc sống hàng ngày, bà tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương: tình nguyện viên qua nhiều vị trí công tác như Phó Ban chấp hành Câu lạc bộ Thái Phiên; Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức; thành viên Ban chấp hành Hội Cựu Công nhân Đảng khu dân cư bà tham gia các chức vụ như: Trung tâm công tác mặt trận, Phó Bí thư chi bộ và năm 2020 bà công nhân văn hóa đảm nhiệm bổn phận Bí thư chi bộ khu dân cư Hòa M 2, thực hiện bình đẳng Hòa Minh (à Ngãi). Dù vị trí công tác nào bà luôn nhiệt tình trách nhiệm cùng cấp ủy, chi bộ và các đoàn thể địa phương làm tốt công tác xây dựng khi cần thiết trong khu dân cư. Luôn nghiêm túc, chia sẻ, giúp đỡ người dân an tâm làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình; tích cực tuyên truyền, vận động người dân thi đua xây dựng gia đình văn hóa. Trong phong trào toàn dân tham gia Phòng chống dịch COVID-19, bà đã trực tiếp tuyên truyền cho

nhân dân hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, gia đình trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Bà cùng với các chi ủy viên may mắn hơn 200 khu trang trại cho Hội LHPN phường và cùng các đoàn thể địa phương góp các mảnh tình quân tử hơn 80 xuất quà trị giá 15 triệu đồng cho các học sinh khó khăn của 07 trường dân phố và những người cần, người bán vé s...

Vì vai trò là người đầu tàu của Chi bộ, nữ Cựu chiến binh Nguyễn Thị Thanh Bình đã góp phần xây dựng Chi bộ và các đoàn thể khu dân cư Hòa M 2 trở thành một trong những hình mẫu an ninh trật tự, văn minh môi trường, thực hiện tốt và yêu cầu các nghĩa vụ của công dân, 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" và các hoạt động thiện nhân ái...

Nói về bà Nguyễn Thị Thanh Bình, ông Nguyễn Công Chúng, Bí thư chi bộ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết: "Bà Nguyễn Thị Thanh Bình là một Bí thư Chi bộ khu dân cư Hòa M 2 là người có uy tín cao trong chi bộ và khu dân cư, tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn nhiệt tình, trách nhiệm góp phần xây dựng các phong trào địa phương hoạt động có nề nếp và ngày một vững mạnh, bà là tấm gương sáng các hội viên và nhân dân trong phường học tập và noi theo". Vì những kết quả đã đạt được, nữ cựu chiến binh Nguyễn Thị Thanh Bình được trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; được Trung ương Hội Giáo dục và Trẻ em Bông kèn; được Thành ủy Đà Nẵng và ngành y phường Hòa Minh tặng nhiều Bông kèn, giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ủy ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh quận Liên Chiểu tặng giấy khen "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014-2019.

Tin, ảnh: Văn Hùng